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สวสัดีพี่นอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ท่ีรักทุกท่าน อนัท่ีจริงผมอยากจะส่ือสารกบัพ่ีนอ้งท่ีรัก
หลงัจากท่ีรอประกาศโยกยา้ยต าแหน่งพระสงฆแ์ห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพเสียก่อน แต่เน่ืองจาก
ขอ้ขดัขอ้งเร่ืองเวลาจึงตอ้งพูดคุยกบัพ่ีนอ้งก่อนการประกาศนัน่เอง ดว้ยเหตุน้ีสารวดัฉบบัน้ีจึงเป็น
การแบ่งปันขอ้คิดจากการมาสมัมนาท่ีบา้นผูห้วา่นของพวกเราพระสงฆแ์ทนนะครับ 

ดูเหมือนหวัขอ้ของการสัมมนาในปีน้ีจะเป็นการใหค้วามส าคญักบัสถาบนัครอบครัวทั้งของ
พวกเราคาทอลิกและผูท่ี้มิไดเ้ป็นคาทอลิกก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ไดว้่าสถาบนั “ครอบครัว” เป็น
หน่วยท่ีส าคญัท่ีสุดไม่วา่จะของสังคมโลกหรือแมแ้ต่ในพระศาสนจกัรคาทอลิกของเราเองดว้ย ซ่ึง
ในการสัมมนาคร้ังน้ีผูจ้ดัไดเ้ตรียมให้มีการแบ่งปันทั้งของฆราวาสคาทอลิกและจากผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
เนน้ย  ้าถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครัวท่ีจะส่งผลต่ออนาคตของทุกฝ่าย 

ไดฟั้งการบรรยายของ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ซ่ึงเป็นวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอนน้ี
ตระเวณให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรมของลูกหลานของพวกเราทุกคน
อนัจะส่งผลต่ออนาคตของสังคม ประเทศหรือแมแ้ต่ของโลกก็ตาม โดยท่ีประเด็นท่ีคุณหมอได้
กล่าวถึงคือพวกเรา (หรือแม้แต่สังคมในปัจจุบัน) อาจจะก าลงัหลงทางจากการอบรมเล้ียงดูบุตร
หลานของเราให้เก่ง ให้ทนัสมยั และหวงัว่าพวกเขาจะเป็นคนดีอย่างนอ้ยจากความเขา้ใจของพวก
เราแต่ละคน แต่ทว่า จากสถิติท่ีคุณหมอไดห้ยิบยกมาให้พวกเราดูจากการเดินสายแบ่งปันและเก็บ
ขอ้มูลในประเทศไทยของเราก็คงตอ้งใชค้  าว่า “น่าเป็นห่วง” อยูมิ่ใช่นอ้ยกบัทศันคติของผูใ้หญ่ใน
ปัจจุบนัท่ีมีเจตนาท่ีดีแต่ อาจมีแนวทางหรือพฤติกรรมท่ีตรงขา้มกบัความตอ้งการของตนกไ็ดค้รับ 

“พ่อของผมแก่แล้วน่าจะอยู่ ได้อีกไม่นาน ไม่น่ามีประโยชน์เท่าไร ตายไปได้ก็ดี” น่ีเป็น
ตวัอยา่งค าตอบจากเยาวชนคนหน่ึงท่ีมีผลการเรียนดีมากๆๆๆ ท่ีพดูถึงพอ่ของตนท่ีทุ่มเทเอาใจใส่ให้
ลูกของตนไดเ้รียนสูงๆ ในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง พ่ีน้องลองคิดดูแลว้กนัครับว่าหากเยาวชนคนน้ีคิด
ตามท่ีเขาพดูจริงๆ มนัน่าใจหายขนาดไหนครับ (คุณหมอที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าถึงกบัเอ่ยปากบอก
ว่าผู้ปกครองทีพ่าลูกทีพ่วกเขามองว่ามีความผดิปกตจินต้องพามาให้หมอช่วยเน่ีย กลบักลายเป็นคน
ที่มีความผดิปกติทีต้่องได้รับการแก้ไขก่อนเลยนะครับ) 



คุณหมอเลยบอกว่าสาเหตุของทศันคติท่ีน่าเป็นห่วงน้ีเร่ิมตน้จากครอบครัวท่ีไม่ไดส้อนให้
เดก็เขา้ใจถึงบทบาทของตนอนัพึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นและสังคมดว้ย โดยท่ีคุณหมอยกตวัอยา่งใน
สมยัเด็กของตนว่าแม่ของตนไม่เคยสอนเร่ืองคุณธรรมหรือความดีเลย แต่สอนให้คุณหมอเองน า
กบัขา้วท่ีแม่ท าไปแบ่งปันใหก้บัเพ่ือนบา้น และคุณหมอก็ไดเ้รียนรู้วา่การแบ่งปันนั้นเป็นส่ิงท่ีดีโดย
ท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาพร ่ าสอนวา่ความดีมนัหนา้ตาเป็นอยา่งไร เพราะไดรั้บค าตอบผา่นทางเพื่อนบา้นท่ี
ฝากตวัหมอเองกลบัไปขอบคุณแม่ของคุณหมอเองอยา่งมากมาย 

นอกจากนั้นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ คือ “การเช็ด ปัดกวาด ถูบ้าน ซักผ้า ล้างจาน” ท่ีเด็กๆ ควร
ไดรั้บรู้บทบาทของตนถึงการตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัในครอบครัว ไม่ใช่วา่ไม่ตอ้งท าอะไรเลย เด๋ียวพอ่
แม่ท าใหเ้อง ลูกๆ แค่ไปตั้งใจอ่านหนงัสือเรียนเท่านั้น เพราะไม่อยา่งนั้นเดก็ๆ จะไม่ไดเ้รียนรู้ถึงการ
ช่วยเหลือกนัและกนัตามบทบาทของตนในครอบครัว อนัจะส่งผลถึงทศันคติของพวกเขาเม่ือตอ้ง
ใชชี้วิตในสังคมภายหนา้ดว้ย และมีส่ิงท่ีผมอยากจะเสริมต่ออีกในส่วนของเราคาทอลิกดว้ยคือ อยา่
ลืมสอนให้ลูกหลานของพ่ีนอ้งสวดภาวนาและอ่านพระคมัภีร์ดว้ยครับ เพราะไม่อยา่งนั้นลูกหลาน
ของพวกเรากจ็ะเติบโตมาแต่เร่ืองภายนอกโดยไม่ไดใ้ส่ใจเร่ืองในวญิญาณของตนดว้ย 

สุดทา้ยขอยมืค าพดูของคุณหมออีกเร่ืองคืออยา่ท าให ้“คุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีสูงส่งจนต้องปีน
ไปหาเพ่ือเรียนรู้” แต่พวกเราตอ้งท าใหคุ้ณธรรมกลายเป็นพฤติกรรมและพฤตินิสยัซ่ึงจะเกิดข้ึนไดท่ี้
แรกก็คือท่ีบา้นของพวกเขานัน่เองท่ีตอ้งไดรั้บการเจียระไนเสียก่อนครับ และตอ้งไม่ลืมให้ก าลงัใจ
ลูกหลานของพวกเราเวลาท่ีพวกเขาท าดีดว้ยวา่การช่วยงานบา้น (หรือการท าความดีในเร่ืองต่างๆ ) 
เป็นความดีและเป็นคุณธรรมท่ีคนดีๆ เขาจะท ากนั เพราะหากเราทุกคนเร่ิมตน้ท าเช่นน้ี เราก็ไม่ตอ้ง
มานัง่ปลูกฝังคุณธรรมให้กบัพวกเขาในอนาคตเลย เพราะคุณธรรมจะกลายเป็นพฤติกรรมของพวก
เขาโดยอติัโนมติั และอนัท่ีจริงยงัมีเร่ืองดีๆ ในอีกหลายแง่มุมจากการสัมมนาแต่คงตอ้งขออภยัจาก
เน้ือท่ีของสารวดัฉบบัน้ีไวเ้ท่าน้ีนะครับ 

ขอให้ทุกท่านเล้ียงดูลูกหลานของตนอย่าให้เพียงแต่เป็นคนเก่ง แต่ขอให้เป็นคนดีตาม
แบบอยา่งพระเยซูเจา้ของพวกเราท่ีทรงความดี โดยการเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัลูกหลานของตนเสมอ
ขอบคุณพ่ีนอ้งทุกท่านท่ีจะช่วยกนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลูกหลานของตนดว้ยนะครับ  

สุขสันต์ปัสกา ขอพระเยซูผู้ทรงกลบัคนืพระชนมชีพทรงอวยพรทุกท่านนะครับ! 
           พอ่ยุย่ 


